

- สำเนาฉบับ -

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑-๑๙๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑-๑๙๐๑
ที่ สทล.๑๘.๑/ ๕๒๖๕ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒

เรียน รทร., ลนท., ผสร., ผสผ., ผสป., ผสรฐ., ผส.ทล.ทุกสำนักฯ, ผศ.สท. ทุกศูนย์ฯ, ผศ.สส.ทุกศูนย์,
ผอ.ขท.ทุกแขวงฯ

สทล.๑๘ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางประเภทที่ ๑๑.๒
งานชุดชนวิสัย หิน กรวด ทราย ลูกกรัง และงานดิน ประเภทที่ ๒ จำนวน ๑ ราย

จึงขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อฯ ดังกล่าวมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด เพื่อโปรดทราบและ
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ) จอมปวีร์ จันทรศิริ
(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)
ผส.ทล.๑๘

สำเนาเรียน ผท.ทล.๑๘

- เพื่อทราบ

- นำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเหมางานบำรุงทาง ตาม (๑)
ลงเว็บไซต์ของ สทล.๑๘ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.๑๘

เอกสารฉบับนี้ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์งานสารบรรณเท่านั้น



ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทาง
ประเภทที่ ๑๑.๒ งานชุดชนวิสตุ หิน กรวด ทราย ลูกรีง และงานดิน ประเภทที่ ๒

ตามประกาศ กรมทางหลวง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (๒๕๕๑) และประกาศเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง นั้น

บัดนี้ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ได้พิจารณารายชื่อผู้รับเหมาที่ขอจดทะเบียน และได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๑.๒ งานชุดชนวิสตุ หิน กรวด ทราย ลูกรีง และงานดิน ประเภทที่ ๒ มีสิทธิ์เข้าแข่งขันเสนอราคา ในวงเงินค่าจ้างต่อสัญญาไม่เกิน ๒ ล้านบาท เสนอราคาได้ทุกสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์ฯสะพาน และโครงการฯ ในสังกัดกรมทางหลวง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบุคคล / ห้าง / บริษัท	ผู้มีอำนาจจัดการ	สถานที่ตั้ง, สำนักงาน
๑.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์ ก่อสร้าง	นางสาวเกษร ศูนย์คล้าย	๑๗๒/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากพะยูน อำเภอบางปะกง จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘ ๐๓๓๖ ๗๖๑๑ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๐๙๗๐

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง หากภายหลังปรากฏว่าเอกสารที่ได้ยื่นไว้เป็นเอกสารปลอมหรือเป็นเท็จจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเสนอราคาและลบชื่อออกจากการเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง และจะถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข้อสงวนสิทธิ์ของกรมทางหลวง

๑. กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวง ๑๘ มีสิทธิ์จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกจดทะเบียนกับ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ไว้แล้ว โดยพิจารณาถึงผลงาน สมรรถภาพการยื่นเสนอราคาที่สูงมากโดยไม่สมเหตุสมผล หรือไม่สนใจการยื่นประกวดราคาและอื่น ๆ ที่เห็นควรได้พิจารณาเพิกถอนสิทธิ์แล้วแต่กรณี

๒. คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้ผู้รับการคัดเลือกกรายไดยื่นของเสนอราคา หากผู้นั้นทำงานกับกรมทางหลวง โดยผลงานไม่ก้าวหน้า หรือมีกรณีที่แสดงให้เห็นว่า งานที่กำลังทำอยู่ไม่แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร หรือมีงานที่อยู่ระหว่างการถูกปรับตามสัญญาแล้วเกินกึ่งหนึ่งของอายุสัญญา นอกจากการถูกปรับนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง

๓. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาและประมูลงานกับหน่วยงานกรมทางหลวงแล้ว หนึ่งปีไม่ทำสัญญาซึ่งได้มีการแจ้งเตือนเร่งรัดแล้ว ๓ ครั้ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้รับเหมารายนั้น ๆ ไม่ให้ยื่นของเสนอราคากับหน่วยงานกรมทางหลวง

๔. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาแล้ว ประมูลงานกับหน่วยงานกรมทางหลวง และได้ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ลงมือทำงานซึ่งได้มีการแจ้งเตือนเร่งรัดแล้ว ๓ ครั้ง ผู้รับจ้างยังไม่ลงมือทำงาน ทั้งไม่แจ้งเหตุผลขัดข้อง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จะพิจารณาว่า ผู้รับจ้างทำงานหรือเป็นผู้รับจ้างไม่มีผลงาน จะตัดสิทธิ์ในการยื่นของเสนอราคา จนกว่าผู้รับจ้างจะมีผลงานเกินกว่า ๕๐% ของงานที่ประมูลได้

๕. คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์จะเรียกตรวจหลักฐานเครื่องมือ เครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่ขึ้นจดทะเบียนไว้ตลอดปีงบประมาณ หากต่อมาหลักฐานที่ขึ้นปรากฏว่าไม่ถูกต้อง จะถูกประกาศยกเลิกการจดทะเบียนสำหรับผู้รับจ้างรายนั้น

๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ได้ประกาศไปแล้วในรอบ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ มีสิทธิ์เพิกถอนชื่อผู้รับจ้างรายใดออกจากทะเบียนก็ได้ หากเห็นว่าผู้นั้นมีสถานะเปลี่ยนแปลงไป จนทำให้คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของผู้รับจ้างในแต่ละประเภท นั้น ๆ ทั้งนี้ โดยผลการพิจารณาของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ถือเป็นที่ยุติ และผู้ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

